

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าเล็กน้อย, พื้นฐานช่วงสั้นหลังสัปดาห์นี้ปรับขึ้นมามาก

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนตัวลงพื้นฐานในระยะสั้น หลังจากที่แข็งค่ามามากในช่วงสัปดาห์นี้ ประกอบกับตลาดหลักหลายๆ ตลาด หยุดการซื้อขายในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ทำให้การซื้อขายไม่น่าจะหนาแน่นนัก

*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กวันนี้ ร่วงลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ดอกเบียซึ่งอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ รวมถึงยอดขาดดุลงบประมาณของสหรัฐ ได้ถ่วงดอลลาร์ลงใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบสกุลเงินสำคัญ

*ดอลลาร์ร่วงลงต่อเนื่องหลังจากสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส(S&P) ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยระบุว่าอาจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐลงจาก AAA หากรัฐบาลสหรัฐไม่สามารถปรับลดยอดขาดดุลงบประมาณลงได้ภายใน 2 ปี

*ดัชนีดอลลาร์ซึ่งวัดการปรับตัวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้า 6 สกุลเงินวานนี้ ร่วงลงสู่ 73.735 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.51 ขณะที่นักวิเคราะห์ คาดว่า ดัชนีดอลลาร์อาจร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 70.698 ซึ่งเข้าทดสอบไว้ในเดือนมี.ค.51

*ยูโรพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน เหนือ 1.46 ดอลลาร์ ก่อนอ่อนลงสู่ 1.4550 ดอลลาร์ โดยกระแสาวที่ว่า จีนอาจจะเข้าลงทุนในสเปน ทำให้นักลงทุนไม่สนใจความวิตกเกี่ยวกับหนี้ยุโรปโซนในขณะนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.913 บาท

*09.24 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 29.92/97 จาก 29.86/91 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.88/93 จาก 29.88/91 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.85/88 จาก 81.87 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4550/55 จาก 1.4550 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้อาจจะมิชะลอบ้าง หลังดอลลาร์ลงมาเยอะพอสมควรแล้ว แต่แนวโน้มนักลงทุนก็คงเลือกจะถือตัวอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์ เพราะคนอื่นพัวกันหมด แต่สหรัฐยังมีเรื่องเรตติ้ง เรื่องขาดดุล แล้วดอกเบียก็ยิ่งต่ำกว่าคนอื่น" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวต้านที่ 29.85 และแนวรับที่ 29.95-30.00 โดยเงินบาทอาจจะชะลอตัวลงบ้างในระยะสั้น หลังจากที่แข็งค่ามาพอสมควรในสัปดาห์นี้ และการซื้อขายคงชะลอลง จากการเข้าสู่ช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ของตลาดหลักๆ

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้